

ภาคผนวก

วิธีการในการศึกษาซึ่งเป็นที่มาของบทความพิเศษนี้

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีภารกิจส่วนหนึ่ง คือ การวิจัยและพัฒนา ตามแผนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่มุ่งศึกษาวิจัยในเชิงนโยบาย เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ ได้ทำการศึกษาตามกิจกรรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองของชุมชน / ท้องถิ่น ตามแผนงาน ทั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา ครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการพัฒนาที่ส่งผลให้หมู่บ้านหรือชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง พึ่งพากัน และจัดการจัดการตนเองแบบองค์รวมได้อย่างสมดุล และเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านหรือชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งหวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ให้เกิดการนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายและการปฏิบัติในการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การทบทวนและปรับกระบวนการและวิธีการพัฒนา ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

สำหรับวิธีการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับนั้น คณะผู้เขียน จึงได้กำหนดขั้นตอนของการศึกษา จึงเริ่มจากการเจาะจงศึกษาและรวบรวมบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการพัฒนา ในทุกมิติแบบบูรณาการทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน และยังคงขับเคลื่อนและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน (เกณฑ์ในการคัดเลือก) ซึ่งได้แก่ ตัวแบบยุทธศาสตร์สันติสุข 9 ดี วิถีสร้างชาติสันติสุข ที่เป็นตัวแบบและมีระบบปฏิบัติการในการพัฒนาหมู่บ้านแบบองค์รวม เป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่เป็นตัวยุทธศาสตร์และแผนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านเพื่อการพึ่งตัวเอง พึ่งพากัน และการจัดการตนเองอย่างสมดุล ตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ของอดีตรัฐมนตรีว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ คือ นายเสรี ศรีหะไตร (พ.ศ. 2557-2559) จากนั้นได้ทำการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริง ทั้งจากเอกสารตัวแบบและ ระบบปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์สันติสุข 9 ดี ได้แก่ การขับเคลื่อนบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี คู่มือ กระบวนการสร้างบุรีรัมย์ สันติสุข 9 ดี ด้วย B CM-Model แผนปฏิบัติการชีวิตสันติสุข 9 ดี “ฉบับพิสดาร” GPS นำทางสู่สันติสุขอย่างเที่ยงตรง และ กระบวนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี จังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์ปฏิบัติการบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี จังหวัดบุรีรัมย์, 2558) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2560 – 2563 ที่กำหนดเป็นประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสันติสุข 9 ดีไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ แผนงานและโครงการในการพัฒนา (สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2559) งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบและระบบปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์สันติสุข 9 ดี ประกอบด้วย รายงานประเมินผลการใช้กรอบธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ในการพัฒนาหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ (พัฒนาพัฒนาพงศ์และคณะ, สิงหาคม 2558) รายงานการดำเนินงานธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เรือนจำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, 2560) บทวิเคราะห์แนวคิดสันติสุข 9 ดี (นิติพล ธาระรูปและคณะ, มีนาคม 2561) บทความวิจัยการพัฒนา

ธรรมนูญพลเมืองสู่ชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ตี จังหวัดบุรีรัมย์ (กิตติพงษ์ เกียรติวิริยะชัย และคณะ, 2561)

ทั้งนี้ ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ตลอดจนการสังเกตการณ์ในกิจกรรมและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อยืนยันความสำเร็จหรือพัฒนาการในการพัฒนา โดย ผู้ให้ข้อมูล ประกอบการศึกษาประกอบด้วย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายเสรี ศรีหะไตร) นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กำนัน 5 ตำบล ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (พื้นที่ศึกษา -หมู่บ้านที่ใช้ตัวแบบและระบบปฏิบัติการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บัญชาการเรือนจำนางรอง อำเภอนางรอง ที่ประยุกต์ใช้ตัวแบบสันติสุข 9 ตี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา เพื่อยืนยันในสิ่งที่ค้นพบ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาและการขยายผลหรือการนำไปใช้ประโยชน์ ในท้ายที่สุด